

Số: 08 / BC-THCSĐT

Đại Thắng, ngày 28 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO

V/v tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số Quốc gia, thành phố Hải Phòng và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia

Thực hiện Công văn số 3052/SGDDĐT-YP ngày 06/10/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về việc tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia, thành phố Hải Phòng và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia; Công văn số 433/GDDĐT ngày 11/10/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Lãng về việc tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia, thành phố Hải Phòng và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia

Trường THCS Đại Thắng báo cáo về việc tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia, thành phố Hải Phòng và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia cụ thể như sau:

1. Công tác tuyên truyền.

Tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1137/QĐ-BTTTT ngày 23/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia và các văn bản hướng dẫn liên quan đến các nội dung trên; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch số 234/KH- UBND ngày 03/10/2022 về Triển khai Ngày Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng và các hoạt động, sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và người lao động về ý nghĩa Ngày Chuyển đổi số quốc gia và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia nhằm thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Tuyên truyền đến 100% cán bộ, giáo viên và nhân viên, HS,PHHS về Chủ đề: “Hải Phòng chuyển đổi số toàn diện: Chuyển mình - Chuyển dịch - Chuyển động để thành phố Hải Phòng bứt phá trở thành trung tâm công nghệ mới”.

Thông qua việc tuyên truyền giúp cho Cán bộ, giáo viên và nhân viên biết tính năng chính, lợi ích khi sử dụng và hiệu quả hoạt động của nền tảng Bản đồ số quốc gia.

2. Kết quả

Nhà trường đã khai thác sử dụng có hiệu quả các phần trong quản lý giáo dục: phần mềm cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục Hải Phòng, Công thông tin điện tử thành phố,... thực hiện công tác báo cáo được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo của ngành.

Nhà trường đã thực hiện số hoá toàn bộ văn bản chỉ đạo điều hành, quản lý, lưu trữ, hồ sơ của nhà trường từ năm học 2022-2023 và những năm tiếp theo.

Nhà trường đã triển khai đến 100% phụ huynh học sinh phần mềm quản lý khoản thu không dùng tiền mặt từ năm học 2022-2023, nhưng do mới nên các PHHS chưa tiếp nhận kịp nên kết quả thực hiện chưa tốt gần như PHHS vẫn nộp tiền mặt. Nhà trường sẽ cố gắng tuyên truyền để PHHS hiểu và thực hiện không nộp tiền mặt trong thời gian tới. Nhà trường đã tổ chức tuyển sinh lớp 6 bằng phần mềm tuyển sinh trực tuyến.

100% GVCN lớp và phụ huynh học sinh thường xuyên trao đổi thông tin, hỗ trợ tư vấn học sinh qua thiết bị máy tính, điện thoại thông minh.

Thêm nội dung Nhà trường đã đăng nhập thành công tài khoản dịch vụ công quốc gia:

100% cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện đăng ký thành công tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia.

100% GV trong tổ chuyên môn có địa chỉ email và thường xuyên sử dụng địa chỉ email trong làm việc, trong trao đổi thông tin và truy cập hệ thống thông tin trên mạng. Thực hiện soạn bài trên máy tính.

100% các lớp học đều được trang bị tivi, có kết nối wifi phục vụ cho các hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh.

100% giáo viên thường xuyên, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động dạy và học.

Trên đây là báo cáo về việc tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia, thành phố Hải Phòng và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia, trường THCS Đại Thắng trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
Phòng GD&ĐT ;
LưuVP.

HIỆU TRƯỞNG



Lưu Văn Nam